

Số: /BC-UBND

Tân Văn, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp mô hình sản xuất điển hình trên địa bàn xã Tân Văn

1. Mô hình trồng cây Mắc ca

Địa điểm: thôn Kéo Coong, thôn Nà Vước, xã Tân Văn.

Quy mô: 7.000 m².

Hiệu quả kinh tế: Đối với cây Mắc ca hiệu quả kinh tế đem lại rất cao là cây dễ trồng và cho thu hoạch liên tục hàng năm sau 4 năm trồng thì bắt đầu cho lứa quả đầu tiên và sản lượng tăng dần theo từng năm; Hiện tại Mô hình trồng cây tại thôn Kéo Coong đang đem lại hiệu quả kinh tế cũng như thu nhập cho bà con công dân, Năm 2023 sản lượng thu được gần 2 tấn quả khô mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng cho nông dân.

Khả năng nhân rộng: Hiện nay Mô hình trồng cây Mắc ca tại thôn Kéo Coong được đánh giá là phù hợp và được tổ chức tuyên truyền vận động nông dân các thôn trên địa bàn xã học tập và nhân rộng trên địa bàn toàn xã tính đến nay đã trồng được trên 14 ha diện tích cây Mắc ca, một số trồng năm 2019 dự kiến trong năm 2024 – 2025 cho thu hoạch. Qua đó tiếp tục tuyên truyền nông dân tiếp tục nhân rộng mô hình trồng cây Mắc ca trên địa bàn xã Tân Văn để đem lại thu nhập cho bà con nhân dân.

1. Mô hình trồng cây Thanh Long

Địa điểm: thôn Nà Vước, xã Tân Văn.

Quy mô: 1,4 ha

Hiệu quả kinh tế: Đối với cây Thanh Long hiện nay trên địa bàn đã được người dân tận dụng chuyển đổi từ diện tích đất nương bãi trồng ngô chuyển sang trồng cây thanh long. Năm 2017 các hộ trồng thanh long trên địa bàn xã Tân Văn đã liên kết phối hợp trồng thanh long ruột đỏ. Qua 3 năm thực hiện mô hình đã đem lại thu nhập cho bà con nông dân đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và chứng nhận Thanh Long VietGap qua đó mang lại giá trị cũng như thương hiệu sản phẩm cũng như đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân trên địa bàn hàng năm thu về từ 130 triệu đồng trở lên.

Khả năng nhân rộng mô hình: Đối với cây trồng Thanh Long khả năng nhân rộng mô hình rất khó khăn do giá cả Thanh Long bấp bênh, khó tiêu thụ phải cạnh tranh với một số loại Thanh Long trên thị trường như Thanh Long Ninh Thuận... nên người nông dân chưa dám mạnh dạn chuyển đổi.

2. Mô hình trồng Mướp đắng

Địa điểm: thôn Cồn Tầu, xã Tân Văn:

Quy mô: 1.080m²

Hiệu quả kinh tế: Mô hình trồng cây mướp đắng là mô hình liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp trong việc liên kết bao tiêu sản phẩm nên hiệu quả kinh tế rất cao và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân trên địa bàn, so với trồng lúa, trồng ngô thì năng suất tăng gấp 2 đến 3 lần trồng lúa hiện nay. Một sào có thể cho thu hoạch từ 8 đến 10 triệu đồng/vụ

Khả năng nhân rộng mô hình: Mô hình trồng cây mướp đắng đòi hỏi kỹ thuật cao và tốn nhiều công chăm sóc nên việc nhân rộng mô hình thường gặp nhiều khó khăn, chỉ duy trì diện tích các hộ đã liên kết.

3. Mô hình trồng dược liệu cây Cát sâm

Địa điểm: thôn Nà Pái, thôn Cồn Tầu, thôn Kéo Coong, xã Tân Văn.

Diện tích: 5.366 m²

Hiệu quả kinh tế: Đối với cây Cát Sâm được trồng từ năm 2019 đến nay đã được 4 năm hiện cây còn nhỏ chưa cho khai thác củ, hiện nay bà con đang tiếp tục chăm sóc.

Khả năng nhân rộng: Đối với cây Cát sâm rất khó có khả năng nhân rộng vì tuổi cho thu hoạch củ thời gian rất lâu và khó chăm sóc.

4. Mô hình trồng cây Nho

Địa điểm: thôn Nà Pái, thôn Bản Dao, xã Tân Văn

Diện tích: 2.520m²

Hiệu quả kinh tế: Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao cho bà con nông dân trên địa bàn, một sào ước thu hoạch đạt từ 35 triệu đồng.

Khả năng nhân rộng mô hình: Đối với mô hình trồng cây nho đòi hỏi quy trình kỹ thuật cao, hệ thống đầu tư nhà lưới, nhà kính nên rất khó thực hiện trong việc nhân rộng mô hình này. Hiện nay tiếp tục tuyên truyền nhân rộng mô hình này.

5. Kết luận: Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc của người dân trên địa bàn xã Tân Văn đã hình thành một số mô hình nhỏ lẻ, mang tính tự cung tự cấp, bán nhỏ lẻ cho bà con nhân dân trên địa bàn trong và ngoài xã, trong huyện và một số huyện bạn.

Giá cả thị trường bấp bênh không ổn định, chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm, chưa thu hút được các nhà đầu tư Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nên việc mở rộng diện tích mô hình còn gặp nhiều khó khăn. Một số hộ chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có tại địa bàn, còn trông chờ ỷ lại vào nhà nước.

Phòng chuyên môn huyện, các cấp các ngành cần chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm để bà con nhân dân xã Tân Văn được yên tâm lao động sản xuất, nâng

cao thu nhập giúp bà con nhân dân xóa đói, giảm nghèo, mở rộng thêm diện tích các mô hình hoạt động có hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo tổng hợp mô hình sản xuất điển hình trên địa bàn xã Tân Văn./.

Nơi nhận:

- Phòng NN &PTNT huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VP, NL.

CHỦ TỊCH

Nông Duy Nghĩa